



ที่ ศธ ๐๗๐๓๙/ ๕๖๐

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
๑๕๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อ
จ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ได้แต่งตั้งบุคลากรในสังกัด
ของท่านร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ และขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านดำเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัคร เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ในวันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ
จังหวัดระยอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (หัสต)

โทร ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑

โทรสาร ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ที่ ๓๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การใช้จ่ายเงินเกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการคัดเลือก

- นางสาวพัชณูธินันท์ สู้สวัสดิกุล บรรณารักษ์ สกร.ระดับอำเภอแกลง ประธานกรรมการ
- นางสาวสิรินิภา สิงห์เลิศ ครู สกร.ระดับอำเภอปลวกแดง กรรมการ
- นายขวัญชัย วงษ์หาร ครู สกร.ระดับอำเภอเขาชะเมา กรรมการ

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

- นางรัศมี โพรมาตร นักวิชาการพัสดุ
- นางสาวสุภิญญา มั่นศรี นักวิชาการศึกษา
- นางสาวรุจิรา กลิ่นเลิศ เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานให้ทราบโดยทั่วกัน เจ้าหน้าที่รับสมัคร ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง